



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 1,10 มูลค่าข่าว 550,704.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## ร่วมกันกู้โลก ‘ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก’

“พี่ตูน บอดี้สแลม” อดอลของคนชุกที่ขึ้นชื่อที่ทุกบ้านจะควรรู้ชื่ออย่างเช่น อีเลฟเว่นทุกสาขา จะช่วยกระตุ้นเตือนลูกค้าเรื่องการปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกได้เป็นอย่างดี แม้ว่าบางคนจะยังไม่รู้รายละเอียดว่าการซื้อของแล้วไม่รับถุงพลาสติกมีสาเหตุ เมื่อเงินจากการปฏิเสธจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

นี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 7 GO Green (เซเว่น โท กรีน)

ที่ผ่านกว่า 10 ปี พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ลด และ เลิกใช้ถุงพลาสติก” ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

นายธานีร บวรณานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ 7 GoGreen ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งหวังที่

จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่าง ๆ

“บริษัทขอประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นฯ และขอเชิญชวนคนไทย

ร่วมกันลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกร่วมกันโดยลดการใช้ถุงพลาสติกวันละถุงก็จะช่วยลดปัญหาโลก

ร้อนได้ สำหรับที่ผ่านมามีบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมใช้บริการที่ร้านเซเว่นฯ เป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนต่างก็



ตระหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อโลกของเรา ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่รับถุงพลาสติกกับโครงการปฏิเสธถุงได้แฉ้ม โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศจะให้แฉ้ม 10 แฉ้มกับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตร 7 Value Card และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก นอกจากนี้ ยังมีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการ”

น.ส.วรรณา ญาณธิดิ ลูกค้าที่ใช้บริการ กล่าวว่า ปกติก็จะ



ใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันทุกวัน เฉลี่ยวันละ 1 ถุง ถ้าเป็นถุงหูหิ้วก็จะนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับใส่ขยะหรือใส่ของอย่างอื่น การประกาศเจตนารมณ์ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ของ 7-11 ในครั้งนี้ จึงรู้สึกยินดีมากเพราะเคยได้ยินว่าประเทศอื่น ๆ ก็เริ่มลดใช้ถุงพลาสติกกัน และตระหนักถึงปัญหาของถุงพลาสติกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว จึงอยากสนับสนุนให้มีการรณรงค์แบบนี้ต่อไปให้

แพร่หลาย เพราะบางครั้งเวลาไปเที่ยวข้างนอกหรือไปซื้อของก็จะนำถุงผ้าติดไปด้วยทุกครั้ง การจัดกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะความจริง ๆ แล้วคนไทยบางส่วนอาจจะยังไม่ตระหนักถึงพิษภัยและปัญหาจริง ๆ พอเขเว่นฯมารณรงค์อย่างนี้ก็เหมือนกับได้รับรับทราบข้อมูลที่น่าประโยชน์ และ ช่วยลดขยะที่เกิด

จากถุงพลาสติกไปด้วย

ด้าน นายมนัส พิฑูลแย้ม อีกหนึ่งผู้ใช้บริการและปฏิเสธการรับถุงพลาสติก โดยให้สัมภาษณ์ว่า “ปกติแล้วจะไม่ค่อยได้ใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวันเท่าไร เพราะรู้ถึงพิษภัยและปัญหาของถุงพลาสติกเป็นอย่างดีว่าย่อยสลายยาก เวลาแม่บ้านไปจ่ายกับข้าวก็จะถือถุงผ้าไปใส่ของอยู่เสมอและสะดวกรวมเป็นถุงเดียวใส่ของมา แต่ถ้าหากว่ามีถุงพลาสติกกลับมาด้วย ก็จะเก็บไว้และนำกลับมาใช้สำหรับทิ้งขยะในครัวเรือน

“เห็นด้วยกับการรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์ “ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” ของ 7-11 เพราะจะช่วยให้คนได้ตระหนักถึงพิษภัยของขยะถุงพลาสติกมากขึ้น ถึงแม้จะไม่ได้ 100% เพราะคนยังมีความจำเป็นในการใช้ถุงพลาสติกอยู่ แต่ทุกภาคส่วนก็ควรตระหนักร่วมมือกันในการลดใช้และผลิตถุงพลาสติกให้น้อยลงและจริงจังมากกว่านี้ ก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ยังดีครับ”

ที่ผ่านมาซีพี ออลล์ได้ขยายผลด้านการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และตามเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ รัชชอันเดมั้น ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เครือเจริญโภคภัณฑ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติบน



เกาะต่าง ๆ ชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ภาคประชาสังคม

นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดกิจกรรมไปสู่เยาวชนและสังคม ผ่านการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก และได้ขยายโครงการไปสู่สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในการจัดทำโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก จากนั้นก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นฯ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ถึง 90% โดยในปี 2560 สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 24 ล้านใบ และในปีนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

รวมทั้งโครงการ “ปฏิเสธถุง...ได้บุญ” หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่นฯ ที่อยู่ในโรงพยาบาลรามธิบดี ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านเซเว่นฯ และปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก ทางร้านเซเว่นฯ จะสะสมยอดค่าใช้จ่ายไว้ 0.20 บาท เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติก และยังเป็นการทำบุญอีกด้วย

ร่วมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างถาวร โดยเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติก ไปซื้อของทุกครั้งก็ถุงผ้าติดตัวไปด้วยเสมอ.

[article@dailynews.co.th](mailto:article@dailynews.co.th)